

Số: 171/BC-CTK

Kiên Giang, ngày 06 tháng 9 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2023**  
**chương trình công tác thống kê tháng 9/2023**

**I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2023**

Trong tháng 8, toàn Ngành hoàn thành báo cáo kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, hoàn thành các báo cáo chuyên ngành trên các lĩnh vực đáp ứng kịp thời thông tin thống kê cho Tổng cục Thống kê, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin thống kê. Đồng thời triển khai hoàn thành các cuộc điều tra thống kê theo kế hoạch. Nhìn chung trong tháng toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra với kết quả trên từng lĩnh vực như sau:

**1. Công tác thống kê tổng hợp; báo cáo chuyên ngành; biên soạn Niên giám thống kê**

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành báo cáo kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm tại Cục và các Chi cục Thống kê; hoàn thành rà soát số liệu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm từ năm 2010 đến năm 2020; tổng hợp hệ thống số liệu tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023; biên soạn số liệu GDP và GRDP chính thức năm 2021 và rà soát số liệu sơ bộ năm 2022; biên soạn số liệu GDP và GRDP ước tính quý III, 9 tháng đầu năm 2023.... đáp ứng kịp thời thông tin theo yêu cầu của Tổng cục Thống kê, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin thống kê.

- Cục và các Chi cục Thống kê cũng đã hoàn thành báo cáo chuyên ngành trên các lĩnh vực: báo cáo chính thức thu, chi ngân sách nhà nước và một số chỉ tiêu về tiền tệ, ngân hàng, hoạt động kinh doanh xổ số và bảo hiểm xã hội năm 2021, giai đoạn 2020-2022; tình hình sản xuất nông - lâm - thủy sản; tình hình sản xuất công nghiệp; hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải; báo cáo giá trên các lĩnh vực; báo cáo ước tính vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn phân theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư; tình hình xuất nhập khẩu; báo cáo trên các lĩnh vực xã hội, môi trường, đời sống dân cư, chính sách an sinh xã hội, báo cáo tình hình thiên tai, dịch bệnh, báo cáo môi trường. Biên soạn và lấy ý kiến dự thảo maket Niên giám mới cấp huyện. Hoàn thành in và phát hành Niên giám thống

kê huyện Châu Thành đến nay 15/15 huyện, thành phố đã hoàn thành biên soạn, in và phát hành Niên giám thống kê năm 2022.

**2. Công tác điều tra thống kê:** tổ chức triển khai hoàn thành cuộc điều tra nhu cầu, mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê và xác minh hoàn thiện phiếu điều tra để duyệt dữ liệu theo kế hoạch. Đồng thời đã hoàn thành các cuộc điều tra định kỳ tháng, quý trong tháng 8/2023 (*gồm các cuộc điều tra trên các lĩnh vực: lao động việc làm tháng, sản xuất công nghiệp; doanh nghiệp tháng trên các lĩnh vực thương mại - dịch vụ; thủy sản biển; điều tra khảo sát mức sống dân cư quý 3/2023; vốn đầu tư - xây dựng quý 3/2023*). Triển khai kế hoạch điều tra người khuyết tật, điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2023; hoàn thành rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật bảng kê điều tra người khuyết tật và công tác rà soát, lập bảng kê điều tra năng xuất, sản lượng lúa hè thu và cây hàng năm khác. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện và duyệt dữ liệu phiếu các cuộc điều tra theo kế hoạch. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra người khuyết tật, điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam cho đội ngũ giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện và điều tra viên các địa bàn điều tra của các huyện, thành phố.

**3. Công tác thanh tra, pháp chế, tuyên truyền:** xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện phương án điều tra xây dựng - vốn đầu tư quý 3/2023. Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê theo quy định: báo cáo giải quyết khiếu nại tố cáo; báo cáo kết quả các cuộc thanh tra, tuyên truyền của ngành năm 2023; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 3 và 9 tháng năm 2023. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền theo kế hoạch; hướng dẫn các huyện, thành phố ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Trong tháng biên soạn và đăng tải 11 tin, bài trên trang website và bảng led của Ngành (trong 8 tháng biên soạn và đăng tải 82 tin, bài).

**4. Ứng dụng công nghệ thông tin:** tại Cục và các Chi cục Thống kê tiếp tục duy trì ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và trong triển khai các hoạt động thống kê. Vận hành và bảo trì máy móc thiết bị, hướng dẫn, hỗ trợ các chi cục cài đặt các chương trình điều tra, cung cấp tài khoản và phân quyền cho các đối tượng quản lý, giám sát viên và điều tra viên trong các cuộc điều tra; quản lý các chương trình nhập tin, cập nhật tin bài trên trang web và bảng led của Cục.

**5. Công tác quản trị, hành chính, văn phòng:** báo cáo tình hình sử dụng ngân sách nhà nước năm 2023, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; chi thanh toán chế độ tiền lương tháng 8/2023 kịp thời, bảo đảm đầy đủ các chế

độ chính sách khác có liên quan đến cho công chức, lao động, giải quyết chế độ nghỉ hưu cho 01 công chức theo quy định, giải quyết truy lĩnh và truy nộp các khoản đóng góp theo lương đối với 06 công chức; chỉ đạo các phòng, các chi cục thanh quyết toán kịp thời các nguồn kinh phí, đến nay các Chi cục đã hoàn thành công tác quyết toán quý I, quý II/2023 và đã nộp chứng từ về bộ phận kế toán Cục. Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với các sở, ngành tổ chức kiểm kê tài sản nhà đất tại Cục và các Chi cục. Đảm bảo công tác hậu cần, công tác văn thư, lưu trữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành; thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định, không để lộ, lọt bí mật của nhà nước.

**6. Thực hiện quy chế dân chủ:** tại Cục và các Chi cục Thống kê tiếp tục triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các phong trào thi đua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

**7. Công tác tổ chức cán bộ:** hoàn thành công tác lấy ý kiến tín nhiệm đối với Lãnh đạo Cục; tiếp tục thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ (*phối hợp rà soát xác minh lịch sử chính trị của công chức trong diện quy hoạch tại Cục và các Chi cục; đến nay có 06 huyện, thành phố đã hoàn thành là Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, Giang Thành; còn 04 huyện, thành phố chưa hoàn thành là Rạch Giá, Kiên Hải, Tân Hiệp, Châu Thành và các phòng Cục*); bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Thống kê Kinh tế và Phó Trưởng phòng Thu thập thông tin Thống kê; kịp thời cập nhật bổ sung phần mềm quản lý cán bộ. Tiếp nhận và phân công hướng dẫn tập sự đối với 05 công chức theo quyết định của Tổng cục Thống kê. Nâng lương thường xuyên đối với 04 công chức, từ đầu năm đến nay nâng lương cho 23 công chức, lao động, trong đó: nâng lương trước hạn 07 công chức, thường xuyên 16 công chức và thực hiện tốt các chính sách khác có liên quan đến công chức, lao động. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác đào tạo theo kế hoạch: cử công chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, dân quân tự vệ; lập danh sách đăng ký 05 công chức mới tuyển dụng tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình đào tạo của Tổng cục Thống kê. Công tác thi đua, khen thưởng: chuẩn bị các nội dung trình Hội đồng thi đua thi đua khen thưởng Cục xét duyệt hồ sơ đăng ký sáng kiến của công chức, lao động tại Cục và các Chi cục; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Ngành.

**8. Công tác quốc phòng, an ninh, phòng cháy, chữa cháy:** cử 01 công chức tham dự học lớp tập huấn nghiệp vụ dân quân tự vệ và cử 03 công chức lãnh đạo cấp phòng tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 3/2023; duy trì bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trong cơ quan; bảo vệ

an toàn tài sản, tài liệu trong cơ quan; thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định, không để xảy ra cháy nổ tại Cục và các Chi cục.

## **9. Nhận xét, đánh giá chung**

- **Ưu điểm:** trong tháng Cục và các Chi cục đã hoàn thành 100% khối lượng công việc theo kế hoạch; hoàn thành kịp thời báo cáo kinh tế - xã hội và các báo cáo chuyên ngành tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023, đáp ứng kịp thời theo yêu cầu của Tổng cục Thống kê, phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; hoàn thành các cuộc điều tra theo kế hoạch, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, qua đó đã hạn chế được những sai sót, từng bước nâng cao chất lượng các cuộc điều tra thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra trong tỉnh.

### **Hạn chế:**

- Về công tác điều tra thống kê, còn có một vài cuộc điều tra ở một số Chi cục chưa thực sự quan tâm đến chất lượng phiếu điều tra, tiến độ điều tra chậm mặc dù được nhắc nhở nhiều lần, cụ thể như sau:

+ Điều tra thủy sản 01/8: tình trạng cảnh báo giá sản phẩm bình quân so với mức Cục thu thập đưa ra vẫn còn chênh lệch nhiều, tình trạng này xảy ra ở hầu hết các huyện. Một số huyện bắt đầu tiến hành điều tra trễ, điều tra hộ xong thì không đồng bộ lên Server dẫn đến tiến độ chung toàn tỉnh đạt thấp (huyện Châu Thành và huyện An Minh).

+ Điều tra khảo sát mức sống quý 3/2023: công tác lập bảng kê rà soát hộ tại một số địa bàn vẫn còn diễn ra tình trạng mất hộ, do hộ bỏ đi khỏi địa phương đi làm ăn xa vẫn cập nhật (huyện Gò Quao và huyện Hòn Đất).

+ Điều tra diện tích lúa Hè thu: hầu hết các Chi cục vẫn còn mắc lỗi logic, nhập nhầm mã cây, tổng số so với chi tiết không bằng nhau.

+ Điều tra Lao động việc làm, một số địa bàn điều tra vẫn còn sai sót như: thành phố Rạch Giá: địa bàn số 43 Vĩnh Quang và địa bàn số 15 An Bình có 4/12 hộ có lỗi sai sót. An Minh: địa bàn số 7 Đông hưng A có 6/12 hộ có lỗi sai sót. Giang Thành: địa bàn số 7 Vĩnh Điều có 9/12 hộ có lỗi sai sót.

+ Vẫn còn tình trạng một số huyện điều tra cùng một hộ mẫu nhưng vị trí hộ điều tra tháng trước ở một vị trí khác, tháng sau ở một vị trí khác, cách xa nhau hàng km (huyện Kiên Lương; thành phố Phú Quốc).

- Về báo cáo thống kê: báo cáo thống kê tổng hợp và báo cáo chuyên ngành của một số huyện làm chưa đúng thể thức văn bản theo hướng dẫn tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ, nhất là huyện An Minh và huyện Vĩnh Thuận;

một số huyện báo cáo tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội, báo cáo chuyên ngành của một số địa phương còn hạn chế về phân tích, nhận định và đánh giá tình hình, chủ yếu là liệt kê số liệu.

- Công tác thanh quyết toán kinh phí tại Cục, các Chi cục còn chậm; có Chi cục chưa hoàn thiện chứng từ năm 2022 (Chi cục Thống kê huyện An Minh).

- Công tác phối hợp giữa các phòng Cục và các Chi cục Thống kê có mặt chưa chặt chẽ, nhất là trong triển khai các cuộc điều tra thống kê. Công tác kiểm tra, giám sát của các phòng Cục và các Chi cục Thống kê chưa được thường xuyên, kịp thời và chưa chặt chẽ.

Với những hạn chế trên, đề nghị Lãnh đạo các Phòng, các Chi cục cần quan tâm chỉ đạo khắc phục những hạn chế đã nêu trên; tăng cường công tác phối hợp tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm của Ngành, bảo đảm hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê, đáp ứng thông tin thống kê chính xác, kịp thời, đầy đủ cho các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin theo quy định.

## **II. Chương trình công tác tháng 9 năm 2023**

Tháng 9/2023, khối khối lượng công việc của Ngành là khá nhiều, Lãnh đạo các Phòng, Chi cục Thống kê, toàn thể công chức, lao động trong Ngành cần tập trung chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Cục triển khai kịp thời chương trình công tác trong tháng, với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

**1. Công tác thống kê tổng hợp; báo cáo chuyên ngành:** các phòng Cục, các Chi cục Thống kê hoàn thành kịp thời báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo chuyên ngành trên các lĩnh vực tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023 theo chương trình kế hoạch công tác năm 2023. Thực hiện công khai phổ biến thông tin thống kê theo kế hoạch, tiếp tục theo dõi và giám sát việc cung cấp, phổ biến thông tin thống kê đối với các Chi cục theo quy định và việc sử dụng thông tin thống kê nhà nước tại các địa phương trong tỉnh. Hoàn thành báo cáo giải trình biến động kết quả hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh phục vụ biên soạn số liệu GRDP 9 tháng đầu năm, sơ bộ quý II và 6 tháng đầu năm 2023; hoàn thành báo cáo tổng kết công tác thống kê tài khoản quốc gia năm 2023, báo cáo đột xuất, biên soạn GRDP theo quý năm 2023.

**2. Công tác điều tra thống kê:** phòng Thu thập thông tin Thống kê phối hợp cùng các phòng Cục và các Chi cục Thống kê triển khai kịp thời các cuộc điều tra định kỳ tháng 9/2023 đồng thời tập trung xử lý, hoàn thiện và duyệt dữ liệu các cuộc điều tra định kỳ tháng 9; tiếp tục triển khai điều tra vốn đầu tư - xây dựng quý III/2023; chỉ đạo kịp thời triển khai công tác điều tra người khuyết

tật, điều tra chi tiêu khách du lịch theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng các cuộc điều tra; báo cáo giải trình, đánh giá chất lượng các cuộc điều tra kịp thời.

**3. Công tác thanh tra, pháp chế, tuyên truyền:** triển khai công tác kiểm tra, giám sát vốn đầu tư - xây dựng tại một số Chi cục Thống kê theo kế hoạch. Hoàn thành các loại báo cáo như: báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý III và 9 tháng đầu năm 2023; báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra quý III và 9 tháng đầu năm 2023; báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý III và 9 tháng đầu năm 2023; báo cáo tổng kết công tác phương pháp chế độ năm 2023. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê bằng nhiều hình thức; tăng cường cập nhật đăng tải tin, bài trên trang website và bảng led của Ngành.

**4. Ứng dụng công nghệ thông tin:** tiếp tục duy trì ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức điều tra thu thập và xử lý thông tin thống kê, trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động điều tra thống kê. Bảo đảm an toàn hệ thống công nghệ thông tin; thực hiện tốt công tác quản lý và bảo trì máy móc, thiết bị đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của ngành.

**5. Công tác quản trị, hành chính, văn phòng:** bảo đảm công tác quản trị, hành chính phục vụ tốt theo yêu cầu nhiệm vụ của Ngành; kịp thời chi thanh toán lương và các chế độ chính sách có liên quan cho công chức, lao động; hoàn thành lập dự toán và phân bổ kinh phí điều tra người khuyết tật và điều tra chi tiêu khách du lịch; triển khai công tác kiểm tra chứng từ thanh toán của các chi cục trong 6 tháng đầu năm 2023 của các Chi cục Thống kê; bộ phận kế toán Cục và các Chi cục tiếp tục thực hiện công tác thanh quyết toán chứng từ quý III/2023; các phòng Cục phối hợp với bộ phận kế toán Cục rà soát hoàn thành lập dự toán kinh phí địa phương năm 2024 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt; phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành công tác kiểm tra tài sản nhà, đất báo cáo Tổng cục Thống kê theo kế hoạch. Bảo đảm công tác văn thư lưu trữ theo quy định tại Cục và các Chi cục.

**6. Thực hiện quy chế dân chủ:** tiếp tục phát huy dân chủ tại Cục và các Chi cục, công khai, minh bạch mọi hoạt động của cơ quan, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; phát huy quyền làm chủ của công chức, lao động. Thực hiện tốt công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

**7. Công tác tổ chức cán bộ:** hoàn thành hồ sơ, báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm về Tổng cục Thống kê, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ theo quy định; phòng Tổ chức - Hành chính tiếp tục đôn đốc các đơn vị có liên quan phối hợp hoàn thiện hồ sơ công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương; giải quyết

nghỉ hưu theo chế độ đối với 01 công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; thực hiện tốt công tác cập nhật phần mềm quản lý cán bộ; hoàn thành các báo cáo công tác tổ chức cán bộ quý 3 và 9 tháng đầu năm theo kế hoạch. Rà soát, lập danh sách cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. Tổ chức họp Hội đồng Thi đua khen thưởng xét duyệt và công nhận sáng kiến của công chức, lao động năm 2023; các phòng Cục, Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, khu vực rà soát hoàn thành đầy đủ các chương trình, kế hoạch công tác được giao năm 2023; các phòng Cục hoàn thành công tác chấm điểm thi đua năm 2023 và giao điểm thi đua năm 2024 cho các Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, khu vực.

**8. Công tác quốc phòng, an ninh; công tác phòng cháy, chữa cháy:** lực lượng tự vệ cơ quan duy trì thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trong cơ quan Cục và Chi cục Thống kê và công tác phòng, chống cháy nổ, quản lý và bảo đảm an toàn tài liệu, tài sản của cơ quan.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác tháng 8/2023 và những nội dung trọng tâm trong Chương trình công tác tháng 9/2023. Yêu cầu các Phòng và các Chi cục Thống kê chủ động bám sát Chương trình công tác tham mưu giúp Lãnh đạo Cục tổ chức triển khai hoàn thành tốt theo Chương trình công tác đã đề ra./.

**Nơi nhận:**

- Ban Lãnh đạo Cục;
- Chi cục Thống kê các huyện, TP, KV;
- Các phòng Cục;
- Lưu: VT.

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Nguyễn Trọng Hiên**